
Ágæta heimastjórn !

Hér með legg ég til við Heimastjórn Djúpavogs að skipulagðar verði lóðir sem hentar fólki á aldrinum 
50+ við Hammersminni á Djúpavogi. Um er að ræða svæði á svokölluðu „Bjargstúni“. Svæði er með 
útsýni yfir voginn og er gott byggingarland þar sem grunnt er á fast og með lagnakerfi fyrir vatn og 
skolp. Þá liggur fyrir að leggja þarf veg að Hammersminni 2 (Bjargi). Mikil vöntun er á íbúðum  
íbúðum fyrir fólk sem býr í stórum húsum og  vill minnka við sig fermetra.  Mikilvægt er að lóðir verði 
tilbúnar til byggingar á árinu 2023. 

Djúpavogi 29. október 2022

Ólafur Áki Ragnarsson 


